

# Điện lực Thanh Hóa 60 năm xây dựng và phát triển

21:28 04/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà máy điện Hàm Rồng và Công ty Điện lực Thanh Hóa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành điện tại địa phương.**



*Toàn cảnh lễ kỷ niệm*

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Đức Thiện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố.



*Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Công ty Điện lực Thanh Hóa bức trướng của UBND tỉnh Thanh Hóa.*

Cách đây 60 năm (ngày 4/4/1964), Nhà máy điện Hàm Rồng chính thức được khánh thành với sự hỗ trợ của Hungary. Đây là nhà máy nhiệt điện có quy mô và công suất lớn nhất của hệ thống điện tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ, đánh dấu sự phát triển của ngành điện xứ Thanh, tạo cho Thanh Hóa một nguồn điện lớn, phục vụ cấp điện cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh. Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần học hỏi, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu gắn liền với các trang sử hào hùng của đất nước qua các giai đoạn lịch sử.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Thanh Hóa từ khi nguồn nhân lực chỉ có 410 cán bộ, kỹ sư, công nhân khi mới thành lập. Đến thời điểm hiện tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động trên 1.500 người. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ, lãnh đạo từ cấp trên, công ty đã từng bước hiện đại hóa lưới điện nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện, xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,... để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58, ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với



mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Đến năm 2030 Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Bằng khen, giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.



*Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.*



*Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.*



*Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc.*

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/nganh-dien-thanh-hoa-60-nam-xay-dung-va-phat-trien>